



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตามโครงการประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ์ “วันสถาปนาครบรอบ ๕๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการออกแบบตราสัญลักษณ์ “วันสถาปนาครบรอบ ๕๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก โดยเปิดกว้างให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปสามารถส่งผลงาน เข้าประกวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ ๕๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งมีรางวัลสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการดังกล่าว จำนวน ๓ รางวัล และได้ปิดรับสมัครแล้วในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู้สนใจส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ “วันสถาปนาครบรอบ ๕๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” จำนวน ๔๖ ราย นั้น

บัดนี้ ถึงกำหนดระยะเวลาในการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงานการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ตามโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “วันสถาปนาครบรอบ ๕๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ซึ่งผ่านการเลือกและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในโครงการฯ แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการออกแบบตราสัญลักษณ์ ฯ รอบที่ ๑ จำนวน ๕ ราย รายละเอียดดังนี้

๑. นายภาคภูมิ เปรมศรี
๒. นายสุรัตน์ชัย ชื่นตา
๓. นายธนทัต พิลาชัย
๔. นายธันย์ธันช บัญเกิด
๕. นายอิพิงศ์ จำแก้ว

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จะต้องผ่านการคัดเลือก ในครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยฯ ลงคะแนนโหวตได้ โดยจะเปิดให้มีการลงคะแนนโหวต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งคะแนนจากผลโหวตทั้งหมด คิดเป็น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ รวมกับผลการให้คะแนนของคณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๔๕๔/๒๕๖๕ จำนวน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ รวมเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดผลงานการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ตามโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “วันสถาปนาครบรอบ ๕๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sru.ac.th หัวข้อ ข่าวการประชาสัมพันธ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี